

Liên hệ

Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông

ĐT: (84) 28 3828 7900 – Ext: 266

Email: saokim@shinhan.comkimdinh.shb@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM VÀ CÔNG TY PROP-TECH RSQUARE KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) và Công ty Prop-tech RSQUARE (“RSQUARE”) ký kết hợp tác chiến lược về cung cấp các dịch vụ liên quan đến bất động sản như quản lý tài sản, cho thuê văn phòng, kho bãi... và dịch vụ tài chính tới khách hàng của Ngân hàng Shinhan và RSQUARE.

RSQUARE là công ty Prop-tech hàng đầu tại Hàn Quốc, thu hút gần 100 triệu đô la Mỹ tài trợ từ các nhà đầu tư lớn như Softbank Venture Asia và Yahoo Japan Capital. Tháng 06 năm 2021, RSQUARE đã mở chi nhánh tại Việt Nam, chính thức gia nhập vào thị trường Châu Á, trên nền tảng hệ thống thông tin tài sản dựa trên bản đồ đầu tiên của Hàn Quốc. Đặc biệt, RSQUARE đang cập nhật cơ sở dữ liệu của hơn 15.000 địa điểm thương mại thông qua các cuộc khảo sát toàn diện hàng tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu phức hợp công nghiệp trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ hợp tác được ký kết, RSQUARE cam kết mang đến cho khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng Shinhan các dịch vụ liên quan đến quản lý tài sản và cho thuê văn phòng, kho bãi uy tín, chất lượng với độ tiện ích cao, bao gồm: dịch vụ cung cấp thông tin, kinh doanh và giá cả thị trường đối với các loại tài sản như: nhà máy, văn phòng, kho bãi..., dịch vụ môi giới, dịch vụ quản lý tài sản, dịch vụ thi công nội thất và dịch vụ cư trú cho nhân viên.

Khách hàng của Ngân hàng Shinhan sẽ được cấp quyền cao nhất trên nền tảng của RSQUARE, nhằm phục vụ mục đích tra cứu thông tin một cách tiện lợi, chính xác và nhanh chóng. Nhờ vậy, khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, có thể tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc tìm kiếm văn phòng, nhà xưởng hay kho bãi để bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Thông qua thỏa thuận này, hai bên dự kiến sẽ cung cấp thông tin tài sản liên quan đến nhà đất, văn phòng, kho bãi... dựa trên nền tảng công nghệ thông tin một cách nhanh chóng và minh bạch cho các khách hàng doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp địa phương và doanh nghiệp nước ngoài đang có kế hoạch hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Thời gian sắp tới, Ngân hàng Shinhan Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với nhiều công ty dữ liệu khác nhau tại Việt Nam để cải thiện trải nghiệm kỹ thuật số của khách hàng và tập trung vào việc tăng cường năng lực cạnh tranh kỹ thuật số.

Ông Kang Gew Won- Tổng giám đốc của Ngân hàng Shinhan Việt Nam chia sẻ: *“Hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng Shinhan và RSQUARE nhằm mang đến khách hàng nền tảng thông tin bất động sản hiện đại, uy tín với các dịch vụ, sản phẩm đa dạng, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và tiếp cận những tài sản chất lượng trên toàn quốc. Đồng thời, với mục tiêu đồng hành mang đến những giá trị bền vững cho khách hàng, Ngân hàng Shinhan luôn nỗ lực để tạo ra những chuẩn mực mới trong chuỗi giá trị của hệ sinh thái của Ngân hàng thông qua việc hợp tác sâu rộng với những tập đoàn, doanh nghiệp có thương hiệu uy tín trong nước và khu vực. Tôi hy vọng, mối gắn kết giữa hai doanh nghiệp sẽ càng thêm khăng khít và tạo ra nhiều cơ hội phát triển vững mạnh trong thời gian tới”*.

Ông Lee John Woo- Tổng giám đốc RSQUARE chia sẻ: *“Theo báo cáo gần đây nhất từ các chuyên gia, nếu dịch bệnh COVID được kiểm soát tốt, nhu cầu lao động ở thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022 sẽ cần là 310.000 chỗ làm việc, tập trung chủ yếu từ ngành thương mại, bất động sản và sản xuất điện tử. Do đó, thời gian tới, nhiều khả năng đây sẽ trở thành những ngành trọng điểm tạo ra nhu cầu thuê văn phòng cao. Bằng việc ký kết hợp tác lần này, RSQUARE và Ngân hàng Shinhan sẽ cùng nỗ lực mang đến nguồn thông tin chính xác và chất lượng dịch vụ tốt nhất cũng như cung cấp đến khách hàng các sản phẩm, dịch vụ thuê kho bãi chất lượng và uy tín, đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách hàng. Đây cũng sẽ là bước đệm hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc khi tiến vào thị trường Việt Nam trong tương lai”*.

CÔNG TY CÔNG NGHỆ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI RSQUARE

RSQUARE là một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ hỗ trợ và có trụ sở tại Hàn Quốc. RSQUARE đang dần mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực mới bao gồm: thiết kế nội thất, tu sửa, đồ nội thất và bán sản phẩm điện tử.

Rsquare.co.kr cung cấp đầy đủ dịch vụ tìm kiếm mặt bằng văn phòng cho thuê tại các địa phương của Hàn Quốc. Môi giới Cho thuê văn phòng, Cho thuê Quản lý, Giao dịch, Cho thuê kho bãi và các dịch vụ bất động sản thương mại ở nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (www.rsquare.vn) và cung cấp dịch vụ thiết kế và tu sửa nội thất (www.rsquaredesign.co.kr) cho khách hàng.

Để biết thêm thông tin về RSQUARE tại Việt Nam, vui lòng tham khảo tại:

Website: <https://rsquare.vn/>

Facebook: <https://www.facebook.com/RSQUAREVIETNAM/>

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 29 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Shinhan được International Business Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam (2020) và Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam (2021) và Ngân hàng cũng vinh dự đón nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á ba lần liên tiếp, do tạp chí HR Asia trao tặng.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/